

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและความท้าทายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การจัดประชุมเพื่อประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานได้เข้าร่วมรับฟังความเห็นในเวทีภาคประชาสังคม โดยพิจารณาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือประชาชนทั่วไป



เรื่องที่ ๑ : กสม. ร่วมเวทีภาคประชาชนแลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและสถานะบุคคลในพื้นที่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำ กสม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนในเวทีภาคประชาชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านตามุยและบ้านห้วยหมากใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวบ้านในพื้นที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกรณีที่หน่วยงานของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีแผนที่จะก่อสร้างเขื่อนกันแม่น้ำโขงเพิ่ม รวม ๒ จุด คือ เขื่อนบ้านกุ่มในพื้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเขื่อนงอย ในพื้นที่แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ซึ่งจากการก่อสร้างเขื่อนกันลำน้ำโขงหลายแห่งที่ผ่านมาได้ส่งผลให้การไหลและการขึ้นลงของน้ำไม่เป็นธรรมชาติ ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวบ้านริมโขงทั้งในการทำการเกษตร การประมง และระบบนิเวศของพื้นที่ รวมถึงน้ำเอ่อสูงในฤดูน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอโขงเจียมและอำเภออื่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานียังได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ทั้งประเด็นปัญหาที่ดินทำกินอันมีผลมาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐ และประเด็นการเข้าถึงสิทธิต่างๆ อันสืบเนื่องจากปัญหาด้านสถานะบุคคลด้วย

ผลจากการมีส่วนร่วม

หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยประชาชนขอให้ตรวจสอบกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงทั้ง ๒ แห่ง และการดำเนินการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลในพื้นที่



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะรวบรวมและสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนข้างต้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป



รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๒ : จัดประชุมประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกลุ่มคนรักรักรบ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน รอบเหมืองทองคำกุ่มขุคูกคาม และขอเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ อ.วังสะพุง จ.เลย

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำ กสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าทางเข้าเหมืองแร่ หมู่บ้านนาหนองบง หมู่ ๓ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย รับฟังข้อเท็จจริงจากกลุ่มคนรักรักรบ้านเกิด กรณีกลุ่มคนรักรักรบ้านเกิด ๖ หมู่บ้าน รอบเหมืองทองคำ กุ่มขุคูกคาม และขอเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยได้ประชุมร่วมกับนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ยุติธรรมจังหวัดเลย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง (อบต. เขาหลวง) สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง (สภ.วังสะพุง) ผู้แทนองค์การภาคประชาสังคม และชาวบ้านในพื้นที่ รวมประมาณ ๖๐ คน



ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. ประเด็นกรณีการคุกคามความปลอดภัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง สภ.วังสะพุง อบต.เขาหลวง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้รับดำเนินการทั้งในส่วนการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจลาดตระเวนพื้นที่ให้สม่ำเสมอมากขึ้น ให้มีช่องทางการแจ้งเหตุการณ์อย่างเร่งด่วน ระหว่างชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน อำเภอและ สภ.ในพื้นที่ ให้ตอบสนองในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอ

๒. ประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับที่จะเร่งจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนการฟื้นฟู ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รวมถึงผู้แทนสำนักงานบังคับคดี รับที่จะประสานแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของ บริษัทเอกชนผู้ได้รับสัมปทานการจัดการทรัพย์สินในพื้นที่เหมืองว่ามี การดำเนินการตามข้อตกลงเรื่องการจัดการฟื้นฟูพื้นที่หรือไม่อย่างไร



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเชิญอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมืองในระยะยาวต่อไป

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๓ : สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการขอก้อนที่ดินในพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายภพธรรม สุนันธรรม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอรังวัดแนวเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยลงพื้นที่สำรวจที่ดินแปลงพิพาทและรับฟังข้อมูลจากผู้ร้อง รวมถึงร่วมประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง และสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขากันทรวิชัย



ผลจากการมีส่วนร่วม

หน่วยงานรับทราบข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของผู้ร้องมีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) มีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตที่มีความทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งมีเอกสารเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ซึ่งเป็นกรณีพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินฯ สาขากันทรวิชัย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และนำส่งพยานหลักฐานไปยังคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ (คพร.) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน กสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้นำข้อเท็จจริงข้างต้น ประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่ ๔ : การประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้มีกฎกระทรวงแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงาน กสม. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย) จัดการประชุมหารือแนวทางการผลักดันให้มีกฎกระทรวงแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ โดยมีนางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดและสรุปการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านพัฒนาสังคม เจ้าของผู้ประกอบการ และพนักงานบริการ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน



ผลจากการมีส่วนร่วม

ที่ประชุมมีการนำเสนอร่างกฎกระทรวง แรงงานคุ้มครองพนักงานบริการให้กับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาส ให้ตัวแทนพนักงานบริการและตัวแทนเจ้าของสถาน ประกอบการให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวง แรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนเห็นร่วมกันว่าคนทำงานในสถาน บริการตามกฎหมายสถานบริการทุกคนควรได้รับความคุ้มครองในฐานะแรงงาน



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ในการขับเคลื่อนต่อไป กสม. ยินดีจะเป็นตัวกลางประสานให้เกิดการประชุมหารือวงเล็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและเสนอร่างกฎกระทรวงแรงงานเพื่อคุ้มครองคนทำงานในสถานประกอบการต่อไป เนื่องด้วยลักษณะการทำงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย และอาจมีลักษณะแตกต่างจากการทำงานโดยทั่วไป จึงต้องออกเป็นกฎกระทรวง แรงงานเหมือนกรณีคนทำงานบ้าน คนทำงาน ในภาคเกษตร เป็นต้น แต่ยังคงอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ คือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๕ : สำนักงาน กสม. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในการพัฒนางานอำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนในการพัฒนางานอำนวยความสะดวกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจค้น การควบคุมตัว และการนำตัวบุคคลเข้าสู่ศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับผู้บังคับกองร้อยชุดปฏิบัติการร่วม ผู้บังคับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการหน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัดและหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ หัวหน้าศูนย์ซักถามและเจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับรองสารวัตรขึ้นไป จำนวน ๖๐ คน ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง และกลไกการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เช่น ชุมชนไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ อุปสรรคทางด้านภาษา และการสื่อสาร โดยได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน กลไกการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยความสะดวก เช่น การบูรณาการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา การลดขั้นตอน หรือลดการสร้างเงื่อนไขในการติดต่อราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และป้องกันการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน กสม. จะนำข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนมาประมวลผล เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรงในพื้นที่ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๖ : สำนักงาน กสม. จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องมือตรวจเยี่ยมเรือนจำ

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน กสม. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องมือตรวจเยี่ยมเรือนจำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานราชทัณฑ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สมาคมป้องกันการทรมาน (APT) ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และผู้บริหารสำนักงาน กสม. ตลอดจนบุคลากรกลุ่มงานตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว และป้องกันการทรมาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักงาน กสม. ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อป้องกันการทรมาน โดยเฉพาะ ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)



ผลจากการมีส่วนร่วม

นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก เลขาธิการ กสม. และหัวหน้าคณะทำงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐานและระบบการป้องกัน คุ้มครองและเยียวยาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้นำเสนอความเป็นมา

วัตถุประสงค์และผลผลิตที่คาดหวังจากโครงการวิจัยฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือและระบบที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งการวิจัยจะครอบคลุม ๓ มิติ ๔ กรอบประเด็น ได้แก่

๑) แนวทางการจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (NPM) ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT) และเครื่องมือตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัว โดยระยะแรกจะเน้นไปที่เรือนจำ

๒) แนวปฏิบัติและหลักสูตรสอบสวนที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมีประสิทธิผล

๓) การพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐาน และระบบการให้ความเห็นทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบการทรมาน

๔) การพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐานและระบบการเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานและบังคับสูญหาย

โดยการประชุมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบประเด็นที่ ๑ คือ การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเรือนจำ

นายชินนทร์ เกตุปราษฎ์ รองเลขาธิการ กสม. ได้นำเสนอบทบาท กสม. ในการตรวจเยี่ยมเรือนจำและการเตรียมความพร้อมในการเป็นกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (NPM) โดยกล่าวถึงบทบาทของ กสม. ที่ผ่านมามาว่า กสม. ทุกชุดที่ผ่านมา ล้วนมีบทบาทในการตรวจเยี่ยมสถานควบคุมตัวที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรฐานที่มีอยู่ เช่น Mandela Rules และ Bangkok Rules เป็นกรอบในการดำเนินการ ส่วนในปัจจุบัน กสม. จะเสนอแนะให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับ OPCAT และสำนักงาน กสม. ได้เตรียมความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น NPM โดยตั้งกลุ่ม

งานตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว และป้องกันการทรมาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว โดยเน้นให้คำแนะนำเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลสถานที่ควบคุมตัวได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการวิจัยฯ ได้ชวนผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือตรวจเยี่ยมเรือนจำ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนของเรือนจำและทัณฑสถานที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กรอบหลักการและมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการตรวจเยี่ยมเรือนจำ ความพร้อมสำหรับการถูกตรวจเยี่ยมของเรือนจำ/ทัณฑสถาน เครื่องมือและวิธีการตรวจเยี่ยมเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ใช้ในปัจจุบัน และปิดท้ายด้วยข้อเสนอต่อแนวทางการพัฒนาเครื่องมือตรวจเยี่ยมเรือนจำและทัณฑสถาน



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน กสม. จะนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมไปประมวลและพัฒนาเป็นร่างกรอบเครื่องมือตรวจเยี่ยม และจะมีการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างต่อไป

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๗ : ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินหงสาใน สปป. ลาว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางรัตติกุล จันทรสุริยา ที่ปรึกษาประจำ กสม. นายพิทักษ์พล บุญยมาลิก เลขาธิการ กสม. พร้อมด้วยพยานผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่ และประชุมรับฟังข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรัตติกุล จันทรสุริยา ที่ปรึกษาประจำ กสม. และคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทโรงไฟฟ้าเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหารือกัน จากนั้นผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกส้มและเงาะในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อดูสภาพปัญหาสวนส้มและเงาะของเกษตรกร ที่มีปัญหาผลผลิตลดลงและร่วงหล่นก่อนถึงฤดูกาลเก็บเป็นจำนวนมาก



ผลจากการมีส่วนร่วม

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะพร้อมด้วยนายพิทักษ์พล บุญยมาลิก เลขาธิการ กสม. ได้ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงประกอบไปด้วยจังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒ (ลำปาง) อำเภอเฉลิมเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จังหวัดน่าน และพยานผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการดำเนินโครงการ และกลไกการตรวจสอบและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยสรุปได้ว่า ให้มีกลไกเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา ไปรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะต่อไป

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๘ : ลงพื้นที่หารือและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า การทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปัตตานี ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศ

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุเรนทร์ ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่เพื่อหารือและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีร้องเรียนว่า การทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปัตตานี ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศ โดยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปัตตานีจากประชาชนในพื้นที่ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะได้เข้าพบนางพาดิมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ (ปัตตานี) รวมทั้งผู้แทนสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ จากการหารือ ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปัตตานีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ และจะต้องสร้างความตระหนักถึงสิทธิในการใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนรอบอ่าวปัตตานีควบคู่กันไปด้วย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไปในอนาคต และหากมีกรณีเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้ประสานเพื่อหารือกับผู้ว่าฯ ได้โดยตรง

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

จังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการกรณีผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้จะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๙ : สำนักงาน กสม. จัดการประชุมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสม. จัดการประชุมหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และนายบุญแทน

ต้นสุเทพวิรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำ กสม. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สถาบันวิชาการ และหน่วยงานภาคประชาสังคม



ผลจากการมีส่วนร่วม

ที่ประชุมมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับอากาศสะอาดของแต่ละภาคส่วนที่น่าสนใจ เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชนและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเด็นการผลักดันกรอบการปฏิบัติงานว่าด้วยสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นการขับเคลื่อนภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ประเด็นการขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด และการขับเคลื่อนกฎหมาย (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน กสม. จะรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเป็นองค์กรร่วมจัด

การประชุมระดับชาติเรื่อง “มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ครั้งที่ ๑ (Thailand National PM 2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๑๐ : ประชุมรับฟังความเห็นกรณีปัญหาการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล จังหวัดตราด

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อดีตสมาชิกวุฒิสภานายสุพจน์ เลียดประดม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิของกลุ่มเปราะบาง เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และการเลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบกรณีอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไม่รับคำร้องรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น



ผลจากการมีส่วนร่วม

หน่วยงานรับฟังปัญหาและร่วมกันแลกเปลี่ยนสถานการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ยังคง

ประสบปัญหาอีกกว่า ๕๐๐ ราย ที่ยังต้องรอการพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลอื่น ๆ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอให้ภาคีเครือข่ายรวบรวมรายชื่อและจัดทำข้อมูลผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อเร่งรัดดำเนินการ โดยมีแผนลงพื้นที่และจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง และสำนักงาน กสม.

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

กรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคล จำนวน ๑๐ เรื่อง ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป



รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม



เรื่องที่ ๑๑ : กสม. ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อการอุตสาหกรรม ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็น/ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นางปริดา คองแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ

นางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำ กสม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อการอุตสาหกรรม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้หารือร่วมกับผู้ร้องและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทำเนียบ ณ สำนักงานส่งเสริมทำเนียบธรรม ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และที่ทำกินของประชาชน ตลอดจนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อดูสภาพพื้นที่โดยรอบและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ที่ห้องประชุมต่าปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอประทานบัตรและการใช้พื้นที่ทำเหมืองแร่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลจากการมีส่วนร่วม

หน่วยงานได้รับฟังข้อมูลและข้อห่วงกังวลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม ที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และที่ทำกินของประชาชน ตลอดจนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และรายงานการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมถึงรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอประทานบัตรและการใช้พื้นที่ทำเหมืองแร่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน



การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม

